



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีนุชยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีนุชยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ ประธาน คณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม** และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้



ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



คณะกรรมการได้มีการจัดกิจกรรม “วุฒิสภา ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อระดมความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ไพรซิเดียไทย จำกัด จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิด

ติดตามการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค

คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมเบื้องต้น เงินงบประมาณดำเนินการ สถานะและความเป็นอิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภค รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือไม่ จึงได้มีข้อห่วงใยต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของสภาองค์กรฯ เนื่องจากเห็นว่าสภาองค์กรฯ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารือต่อความห่วงใยใน ๕ ประเด็น ดังนี้



๑. สถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภค
๒. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมเบื้องต้น
๓. การตรวจสอบการเงินขององค์กร
๔. ความเป็นอิสระของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะต้องไม่ถูกครอบงำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง และผู้ประกอบการธุรกิจ
๕. คุณสมบัติขององค์กรผู้บริโภคตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ และคุณสมบัติขององค์กรผู้ร่วมการจัดตั้งองค์กร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาสถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภค ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการจะมีการติดตามผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับสภาองค์กรฯ ว่า ในการดำเนินกิจกรรมและการออกกระเปียบต่าง ๆ ให้สภาองค์กรฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบงบประมาณ เช่น สำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการงบประมาณของกระทรวงการคลัง และเพื่อให้การทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างแท้จริง

